

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

GUNKUL - เพราะตลาด ขาดปัจจัย(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จริงๆ จะว่าไปแล้ว การแกว่งตัวของตลาด อาจจะไม่ได้อัปจจัยอะไรเลยก็ได้เนอะครับ เพียงแค่ อาจจะมีปัจจัยบางอย่าง ที่จะมีผลต่อเรื่องต่างๆ นาๆ ในระยะยาวก็ได้ อย่างวันนี้ เชื้อได้เลย ก็คงจะรอปปัจจัยเหมือนกับ วันพุธ ที่แล้วก็ได้นะ... ถ้าแนวโน้มออกมาดี หรือ ออกมาในทำนองคล้ายๆ กัน ซึ่งก็อาจจะหยุดการลุกลามไม่ให้มีประเด็นในทางร้ายๆ การวิ่งขึ้นแรงๆ ของตลาด ก็อาจจะเป็นแบบวันพุธที่แล้วก็ได้อีกเหมือนกันนะ... แต่ถ้าไม่ได้ออกแนวดี เหมือนอย่างครั้งที่แล้ว เราอาจจะได้เห็นการลงแรงๆ มาแทนที่ก็ได้เนอะ เพราะดู ไปแล้ว ตลาด ในวันวาน เหมือนจะแกว่งตัวรอๆ ไว้อยู่แล้วด้วยนะ แบบว่า รอจะดีก็ได้ รอจะร้ายก็พร้อม... แต่เอาเถอะครับ ถ้ามองผ่านจากสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้น ก็คงต้องกล่าวว่า ระดับนัยสำคัญจะอยู่ที่ 1380 และ 1370 นี่แหละ เอาว่า ถ้ายืนระดับ 1380 ได้ ก็น่าจะแนวดี มีโอกาสขึ้นต่อได้ แต่ก็แค่ระยะสั้นนะ หรืออาจจะหวังได้ถึงระดับ 1400+/- ได้อีกครั้ง ตามที่ข่าวไว้ในวันวาน แต่ก็ยังไม่ได้หมายถึงว่าระยะต่อไป จะขึ้นจริงๆ นะ ยังต้องรอสัญญาณยืนยันอีกแยะ... แต่ในทางอ่อนใจนั้น เห็นอ่ะแต่ระดับเดียวเลยนะ คือระดับ 1370 เท่านั้น หากยืนไม่ได้จริงๆ โอกาสที่เราจะเห็นการลงแรงๆ หรือ การลงทำ New Low อีกครั้ง ย่อมมีได้แน่ๆ และนั่น ไม่ต้องรอยืนยันการลงจริงเหมือนอย่างข้างขึ้นหรอกนะ เพราะสัญญาณการลงจริงของตลาดในปีนี้ มีมาตั้งแต่การลงมาเล่นต่ำกว่า 1460 โน่นแล้ว... ยังไงเสีย ก็คงต้องกลับไปทบทวนความจำกันหน่อย เห็นอ่ะเมฆอาจจะมืดก็ได้... แต่การหลุด 1460 เห็นอ่ะเมฆขอ(...?)นะ

ดูตามเกม...

ก็อย่างว่าแหละครับ ตลาดแกว่งๆ เอาแน่เอาอนไม่ได้ในระยะสั้นๆ นั้นนั้ ก็คงต้องหาหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นไว้ก่อน เพราะเกมของหุ้นขาขึ้น เคยกล่าวไว้แล้วว่า อาจจะเล่นง่ายกว่า

แนวรับ : ...3.04-2.96 เน้นไม่ต่ำกว่า 2.90 ไว้ด้วย

เป้าหมาย : ...3.40-3.50 และอาจจะหวังได้ถึง 3.70

Price Chart...(GUNKUL)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น GUNKUL... เอาในเชิงจิตวิทยาของหุ้นที่เห็นๆ วิ่งในวันวานก่อนเลยก็ดีนะ ปกติจะไม่ค่อยเห็นหุ้นกลุ่มนี้ วิ่งขึ้นพร้อมๆ กัน หรือ มีแรงซื้อเข้ามาในวันเดียวกันบ่อยนัก... แต่วันวาน เหมือนจะมีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มนี้อย่างน่าจะมีนัย หรือนั่น แปลว่าตลาดจะเริ่มมีแนวโน้มไม่ตีจิ่ง เลยเข้าหาหุ้นกลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน แต่เอาเถอะ ถ้าว่ากันตามสัญญาณทางเทคนิคจริงๆ นั้น ก็ถือว่าอยู่ในแนวโน้มที่ยังดูดี แม้ว่าแนวโน้มหลักๆ จะยังเป็นขาลงใหญ่ๆ แต่ก็ถือว่าลงมาดีก็พอสมควรแล้ว จนน่าจะมีส่วนรอบ Rebound ชักรอบได้ เพราะจากการแกว่งตัว จะเห็นว่า ค่อยๆ ซบตัวขึ้น อีกทั้งรูปแบบของสัญญาณ MA. ระยะสั้น ก็มีแนวโน้มในเชิงบวกด้วย